
4 .12.2014

Á fundi bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs þann 3. desember sl. var eftirfarandi bókun gerð:

Lagður fram tölvupóstur frá Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis, dags. 24. nóv. 2014 
með beiðni um umsöng við þingsályktunartillögu um kaup ríkisins á Grímstöðum á fjöllum.

Eftirfarandi tillaga lögð fram og samþykkt:

Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og telur engin rök liggja til þess að íslenska ríkið kaupi 
upp jarðir í óljósum tilgangi.

Ofangreindri umsögn hér með komið á framfæri:

Fh. Fljótsdalshéraðs 

Stefán Bragason


